

สรุปผลการดำเนินงานโครงการภาคีเข้มแข็งชุมชนร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ปี

2563

กิจกรรมที่ 3 งานเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ระบาดที่เป็นปัญหาในพื้นที่

โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ หากไม่ได้รับการแก้ไข และประชาชนไม่ได้มีความตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคที่ถูกรักษาทำให้เกิดแพร่ระบาดของโรคมามากขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และชุมชนที่เกิดโรคติดต่อขึ้นในบริเวณกว้าง ฉะนั้นในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ถูกหลักทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อ และประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความสำคัญและมีความตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวขึ้น ในครั้งนี้จึงได้จัดทำโครงการภาคีเข้มแข็งชุมชนร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ปี 2563 การจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรคติดต่อที่ระบาดที่เป็นปัญหาสาธารณสุข(COVID-19)ให้ความรู้เรื่องโรคCOVID-19 แก่อสม. คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้เชิญคุณครูเชื่อมั่น อาแวเงาะ สาธารณสุขอำเภอจะแนะมาอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ พร้อมให้อสม. จัดกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคCOVID-19ในชุมชน

การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบต่อไป เพื่อลดอัตราการระบาดของโรคในปีต่อไป

ภาพกิจกรรม



กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่อที่ระบาดที่เป็นปัญหาในพื้นที่



บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการฯ



ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่อที่ระบาดที่เป็นปัญหาในพื้นที่

กิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้จากการเป็นแกนนำควบคุมโรค

